



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง รายงานผลการประชุมประชาคมรับรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๓ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ

ด้วย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๖๐๑๙/๖๖๕ เรื่อง ขอให้รับรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๓ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่า ได้ดำเนินการยื่นคำขอใช้ที่ดินดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (คปก.) มีขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคำขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จะต้องได้รับความยินยอมในที่ประชุมของชุมชนหรือท้องถิ่นมีมติตรวจสอบและรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. ผลกระทบทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน
๒. ผลกระทบทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย
๓. ผลกระทบทางน้ำ เช่น น้ำเสีย
๔. ผลกระทบทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน

เทศบาลตำบลเวียง เล็งเห็นความสำคัญ และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ เทศบาลตำบลเวียง ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ดังนี้

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเวียง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อขอมติรับรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๓ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ ๔ ปรากฏว่าประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และมีมติเห็นชอบให้แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ ๒ ใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๓ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ และยินยอมในที่ประชุมของชุมชนมีมติตรวจสอบและรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีผู้เห็นชอบ ๕๒ คน ผู้ไม่เห็นชอบ ๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเวียง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อขอมติรับรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๓ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ ๕ ปรากฏว่าประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และมีมติเห็นชอบให้แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ ๒ ใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๓ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ และยินยอมในที่ประชุมของชุมชนมีมติตรวจสอบและรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีผู้เห็นชอบ ๓๑ คน ผู้ไม่เห็นชอบ ๐ คน

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเวียง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อขอมติรับรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๓ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ปรากฏว่าประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และมีมติเห็นชอบให้แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ ๒ ใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๓ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ และยินยอมในที่ประชุมของชุมชนมีมติตรวจสอบและรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีผู้เห็นชอบ ๑๒๔ คน ผู้ไม่เห็นชอบ ๐ คน

/เมื่อวันที่ ...

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเวียง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ ประชุมประชาคมเพื่อขอมติรับรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๑๔๒๓ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ บ้านห้วยกอก หมู่ที่ ๑๔ ปราบกฏว่าประชาชนให้ความสำคัญกับ เรื่องดังกล่าว และมีมติเห็นชอบให้แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ ๒ ใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๓ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ และยินยอมในที่ประชุมของชุมชนมีมติ ตรวจสอบและรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีผู้เห็นชอบ ๓๙ คน ผู้ไม่เห็นชอบ ๐ คน

บัดนี้ เทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อขอมติรับรองการอนุญาตให้ใช้ พื้นที่ปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๓ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมหมาย หลวงสอน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง